

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีม่อนแจ่ม (ไทยโพสต์ ๒๙ ม.ค. ๖๓ หน้า ๒)
- เร่งเคลียร์โฉนดทับเขาใหญ่ใช้โมเดลภูชี้เก้ (เดลินิวส์ ๒๙ ม.ค. ๖๓ หน้า ๑,๑๓)
- จัดนิทรรศการรวมพลังสู้ฝุ่น (ไทยรัฐ ๒๙ ม.ค. ๖๓ หน้า ๑๕)
- มท. ๑ จ่อใช้ยาแรงสู้ฝุ่นพิษเหนืออ่วม! เจอวิกฤติ ๗ จุด (แนวหน้า ๑,๑๑)

ข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีม็อบแจ่ม : ใช้การตีแผ่ต่อกฎหมายหรืออารยะขัดขืนหรือไม่

ข้ออ้างของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีมากมายหลายเรื่อง แต่ข้ออ้างหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีความชอบธรรมมากกว่าเรื่องอื่นๆ คือการอ้างเรื่องการตีแผ่ต่อกฎหมายหรือมีผู้เรียกว่า “อารยะขัดขืน”

1. การตีแผ่ต่อกฎหมายของประชาชน (Civil Disobedience)

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นในฝ่ายที่ไม่ยอมรับหรือเชื่อฟังกฎหมาย หรือการตีแผ่ต่อกฎหมาย ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi), มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luter King Jr.) เฮนรี เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau) เป็นต้น

ปัญหาในเรื่องปฏิเสธไม่เคารพเชื่อฟังกฎหมาย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้กล่าวว่า การที่บุคคลไม่เคารพกฎหมายนั้นมีอยู่ 4 ข้อ คือ

1. ความบกพร่องหรือความไม่ดีของกฎหมาย ซึ่งอาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น อาจเกิดจากเนื้อหาสาระที่ไม่เป็นธรรมของกฎหมายนั้นๆ ซึ่งอาจเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาตามอำเภอใจของผู้ปกครองโดยไม่คำนึงถึงผลร้ายที่จะตกอยู่กับผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย

2. เนื่องจากผู้ออกกฎหมายนำเพ็ดตนอยู่เหนือกฎหมายเสียเอง

3. ไม่มีการอธิบายเหตุผลหรือประโยชน์ของกฎหมายให้คนทั่วไปเข้าใจ

4. กฎหมายนั้นมิได้ออกมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือออกมาโดยมิได้รับความยินยอมเห็นชอบของประชาชน กฎหมายในลักษณะนี้ประชาชนอาจไม่นับถือปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นพวกตื๊อข่มเหง

แต่อย่างไรก็ตาม การไม่เคารพเชื่อฟังกฎหมายนั้นอาจแบ่งได้ 2 กรณี คือ

1) เป็นกรณีที่เป็นความรู้สึกลึกซึ้งภายในใจ

2) เป็นกรณีที่มีการแสดงออก ซึ่งในกรณีนี้เป็นการแสดงออกค่อนข้างมีผลกระทบอย่างมาก

เพราะเมื่อมีการแสดงออกนั้นอาจจะ แสดงออกโดยการละเมิดกฎหมาย การทำทลายกฎหมาย หรือแม้กระทั่งใช้ความรุนแรงต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็ได้ ซึ่งเรียกว่า “การตีแผ่ต่อกฎหมาย”

ปัญหารากฐานของการตีแผ่ต่อกฎหมายของประชาชน

การตีแผ่ต่อกฎหมายหมายถึงกระทำที่เป็นฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยสันติวิธี เป็นการกระทำในเชิงศีลธรรมเป็นการประท้วงหรือคัดค้านคำสั่งกฎหมายของผู้ปกครองที่อยู่ดีหรือเป็นการต่อต้านการกระทำของรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่ถูกต้อง ฉะนั้นในเบื้องต้นเมื่อกำลังการตีแผ่ต่อกฎหมายจึงเป็นการกระทำที่มีได้ดำเนินไปทางกฎหมาย หากจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อคัดค้านคำสั่งหรือการกระทำของผู้ปกครอง ซึ่งการกระทำนี้ไม่ได้อิงอยู่บนสิทธิของกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในขณะนั้น แนวความคิดเช่นนี้จึงแตกต่างจากความเข้าใจต่อกฎหมายที่มีอยู่ในสังคมควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายความไม่สงบเรียบร้อยบังเกิดขึ้น

การกระทำที่เรียกว่า การตีแผ่ต่อกฎหมายวางอยู่บนแนวคิด

ที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ

1. การตีแผ่ต่อกฎหมายเป็นการกระทำที่ยืนยันถึงสิทธิของมนุษย์ที่มีอยู่และควรได้รับการเคารพเมื่อพิจารณาถึงความหมายของสิทธิในปัจจุบัน อาจแบ่งแยกออกได้ 2 ประเภท

1) สิทธิประเภทแรก คือ สิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย (Legal rights) ตามนัยสิทธิประเภทนี้ถือว่าสิ่งที่จะถูกจัดว่าเป็นสิทธิโดยถูกต้องนั้นจำเป็นต้องได้รับการรับรองตามกฎหมายก่อน และมีแต่สิทธิประเภทนี้เท่านั้นซึ่งจะเป็นหลักของการอ้างอิงรวม

2) สิทธิประเภทสอง คือ สิทธิที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้นการตีแผ่ต่อกฎหมายแม้จะเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายของรัฐ แต่ในอีกแง่หนึ่งเป็นการกระทำของบุคคลที่ทำตามความเชื่อหรือมโนธรรมส่วนตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมมากกว่า

2. การตีแผ่ต่อกฎหมายเป็นภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวของการเมืองในระบบประชาธิปไตย แบบตัวแทน

ในปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร การครอบงำสิทธิทางการค้าเสรีแพร่ขยายไปทั่วโลก มีการจัดตั้งองค์กรโลกบาลเพื่อจัดวางกฎเกณฑ์ทางการค้าและธุรกิจ รัฐและกลไกของรัฐต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลการชี้นำขององค์กรโลกบาลมากขึ้น (ยกตัวอย่างเช่น องค์กร WTO เป็นต้น) รวมกับการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองพรรคการเมืองเอง ทำให้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ดังปรากฏจากการดำเนินนโยบายของรัฐจำนวนมากที่เกิดผลกระทบต่อผู้คนอย่างกว้างขวาง (เช่นโครงการชุดท้อก๊าซไทย-มาเลเซียที่สงขลา) แต่โครงการดังกล่าวก็มักจะเกิดขึ้นและดำเนินต่อไป ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรโลกบาลและนักการเมืองภายในประเทศนั้น โครงการสร้างเขื่อนเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความล้มเหลวของระบบนี้ได้เป็นอย่างดี

การตีแผ่ต่อกฎหมาย จึงเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม่ที่ปฏิเสธการเมืองแบบตัวแทน แต่เป็นการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม่ขึ้น เป็นการเมืองที่ประชาธิปไตยแบบทางตรง (Direct Democracy) รูปแบบเก่า

ลักษณะของการตีแผ่ต่อกฎหมาย

ตามแนวความคิดของ จอห์น รอลส์ (Jhon Rawls) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เขียนงานชิ้นสำคัญ คือ “ทฤษฎีความยุติธรรม” (A Theory of Justice) รอลส์ให้นิยามการตีแผ่ต่อกฎหมายของประชาชนว่า คือ การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยมโนธรรมสำนึก ซึ่งกระทำโดยเปิดเผยในที่สาธารณะโดยไม่ใช้ความรุนแรง และเป็นการกระทำในเชิงการเมืองที่ปกปิดแล้วมุ่งหมายจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล

ตามแนวความคิดของรอลส์ เขาเห็นด้วยกับการเคารพเชื่อฟังต่อกฎหมาย โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่โดยธรรมชาติของประชาชนในการรักษาสถาบันแห่งความยุติธรรม โดยสร้างพื้นฐานของสังคมยัง

คงมีความเป็นธรรมอยู่ แต่ถ้ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรม รอลสักก็คุ้มหัวให้กับความชอบธรรมในการดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ต้องเป็นการกระทำที่มีจุดประสงค์ของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่สังคม เป็นการกระทำในเชิงการเมือง แต่ต้องมีเป้าหมายทำลายระบบกฎหมายทั้งหมดหรือรัฐธรรมนูญ (Constitutional theory of civil disobedience)

2.กฎหมายที่ต่อต้านหรือดื้อแพ่งนั้น ต้องเป็นกฎหมายที่ขาดความชอบธรรมเป็นอย่างมาก อันเป็นการฝ่าฝืนหลักความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานหรืออิสรภาพขั้นมูลฐานของประชาชน

3.การไม่เคารพหรือต่อต้านกฎหมายต้องถือว่า เป็นปฏิบัติการซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและความสุจริตตามขั้นตอนที่ชอด้วยกฎหมายตามปกติ ซึ่งอาจเป็นลักษณะของการยื่นคำร้องผ่านพรรคการเมืองต่อรัฐสภา หรือสถาบันของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบแก้ไขกฎหมาย

4.การต่อต้านกฎหมายต้องกระทำโดยสันติวิธีโดยเปิดเผย และในหลายกรณีมีข้อจำกัดในแง่ที่ต้องเคารพต่อสิทธิในการดื้อแพ่งของบุคคลอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ยอมหมายความว่าผู้ต่อต้านจะต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญหน้ากับผลทางกฎหมายจากการดื้อแพ่งดังกล่าว เงื่อนไขข้อนี้เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นถึงกึ่งกลางแล้วในโมโนธรรมสำนึกของผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมายยังเปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์เชื่อมั่นต่อสถาบันกฎหมาย เป็นการใช้ความสงบ นุ่มนวล เปิดเผยและพร้อมที่จะรับโทษทัณฑ์จากการกระทำนั้นๆ

2.ข้อเท็จจริงในปัญหากรณีมอนแจ่ม

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตเมื่อเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับดอยมอนแจ่ม อ.แม่วิม ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เพียงไม่ถึงชั่วโมง และภูมิประเทศเป็นลักษณะเทือกเขาสลับซับซ้อนไปมา เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงนักท่องเที่ยวก็จะขึ้นไปพักและชื่นชมกับบรรยากาศ เมื่อเร็วๆ นี้กรมป่าไม้ได้สำรวจพื้นที่บริเวณมอนแจ่มซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ ขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ทำให้เตรียมจะมีการจัดระเบียบครั้งใหญ่

โดยล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพเปรียบเทียบช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการขยายพื้นที่ทำเป็นที่พักจำนวนมาก ซึ่งจากภาพที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าจะต้องมีการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน โดยล่าสุดมีการตรวจสอบพบรีพอร์ตแล้วจำนวนมากถึง 116 ราย “พล.ต.อ.ศรีวรารักษ์” ทหารอกรมป่าไม้เดินทางจัดระเบียบดอยมอนแจ่ม เล็งจัดกฎหมายหลายฉบับดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน พบมีรีพอร์ตกว่า 116 ราย ตั้งทีมพนักงานสอบสวนฯ ลุยดำเนินคดี

3.ลักษณะของการกระทำผิดในเรื่องรีพอร์ตมอนแจ่มเป็นการดื้อแพ่งต่อกฎหมายหรือไม่

ลักษณะของการดื้อแพ่งต่อกฎหมายประการหนึ่งที่ผู้อ่านมักจะอ้างว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองได้นั้น เพราะมีกฎเกณฑ์ที่เหนือกว่าหรือชอบธรรมกว่าในลักษณะที่เป็น “higher law” แต่กรณีการบุกรุกป่าสงวนมอนแจ่มในกรณีที่ทำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจไม่น่าจะอ้างลักษณะการดื้อแพ่งต่อกฎหมายได้ เพราะสภาพการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอันเกิดจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะโลกร้อน หรือปัญหาฝุ่น คิววัน ฯลฯ การบุกรุกดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการสร้างผลประโยชน์ในทางธุรกิจมากกว่าการสร้างความเป็นธรรมของสังคมที่จะอ้างเรื่องการดื้อแพ่งต่อกฎหมายได้ ข้ออ้างในลักษณะว่าบุคคลอื่นยังกระทำผิดได้ทำไมไม่จับ เป็นเรื่องข้อพิจารณาเกินขอบเขตการกระทำความผิดของตนเอง

4.

ในขณะที่มีกระแสแรงกดดันเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การงดใช้ถุงพลาสติก การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่างๆ แต่หากกรณีปัญหาของมอนแจ่มนี้ คนในสังคมหรือนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องก็เท่ากับสนับสนุนกิจการที่มีแนวโน้มจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่กระทำตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยอ้างเหตุผลต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดผลร้ายขึ้นต่อบุคคลในสังคมก็ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหา.

พ.ต.ท.ดร.เกิดสยาม บุญยะเสนา usd.49
<https://thamaaya.wordpress.com>

เร่งเคลียร์โฉนด ทับเขาใหญ่ ใช้โมเดลภูเก็ต

ปิดดีฟอลูก นักการเมือง จ.ปราจีนบุรี

“เสธ.ช้าง” ลั่นปิดดีฟอลูกนักการเมืองดังเมือง **♦อ่านต่อหน้า 13**

เขาใหญ่ □ ต่อจากหน้า 1

ปราจีนบุรี รุกป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยกเคส ภูเก็ต เพชรบูรณ์ ต้นแบบ ลุยจนกรมที่ดินยอมเพิกถอนโฉนด 107 แปลง กว่า 3,500 ไร่ คืนเป็นป่า ขณะ “ศปก.ทส.” จ่อเคลียร์ทั้งขวงซี รอรบรวมข้อมูลสารบบที่ดิน 1-2 สัปดาห์ ด้าน “ดำรงค์ พิเดช” เตรียมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสัปดาห์หน้า หวังจี กมช.ที่ดินฯ เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

กรณีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าดำเนินคดีการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ผัง จ.ปราจีนบุรี รวม 7 แปลง เนื้อที่กว่า 24 ไร่ หลังพบว่าเป็นของนายสุนทร วัฒวิทย์ อดีต รมช.สาธารณสุข อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดี และสอบสวนขยายผลพบว่า นางกนกวรรณ วัฒวิทย์ รมช.ศึกษาธิการ บุตรสาว ยังมีชื่อครอบครองที่ดินบางส่วน โดยตรวจสอบสารบบที่ดินเบื้องต้น พบว่ามีการนำพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ไปออกโฉนด ตั้งแต่บริเวณตำบลเนินหอม อ.เมือง ขวาไปจนถึง อ.ประจันตคาม จำนวนมาก ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุระ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศปบ.) ที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชุดปฏิบัติการ ศปบ.4 กอ.รมน. เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ และอุทยานฯ เขาใหญ่ กำลังรวบรวมข้อมูลสารบบที่ดินทั้งหมด แล้วจะประสานเตลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ตอนนี้กำลังเตรียมข้อมูลและวางแผนปฏิบัติการอยู่ จะเอาทีเดียวทั้งหมด โดยเป้าหมายหลักคือการบุกรุกออกโฉนดในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ก่อน จากนั้นจะดำเนินการในส่วนที่คาบเกี่ยวเขตพื้นที่กรมป่าไม้ ซึ่งครั้งนี้จะทำในนามของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.ทส.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะประสาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มาร่วมด้วย เพราะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง

พ.อ.พงษ์เพชร กล่าวอีกว่า ส่วนที่ดินเข้าไปร่วมดำเนินการ กรณีนายทุนบุกรุกป่าภูชี้ไก่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ล่าสุดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งเพิกถอนที่ดินดังกล่าว 107 แปลง เนื้อที่กว่า 3,500 ไร่ แล้ว ดังนั้นกรณีอุทยานฯ เขาใหญ่ จึงตั้งใจว่าจะดำเนินการให้เหมือนกับภูชี้ไก่ คือจับเคลื่อนจนกว่าจะเพิกถอนเอกสารสิทธิ โดยจะทำให้เขาใหญ่ เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งในส่วนของภูชี้ไก่ ดีเอสไอ ก็มีส่วนช่วยอย่างมาก เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาเกี่ยวข้อง และเขาสั่งให้ ปปท. ดำเนินการต่อ

เรื่องนี้ ดีเอสไอ สรุปลงตั้งแต่ปี 2552 แต่เรื่องก็เงียบ แต่พอเปิดประเด็นขึ้นมา ก็เข้ามาปิดฝุ่นกันอีก และภายใน 78 วัน ก็เพิกถอนเสร็จแล้ว เรื่องเก่าที่ชุกพรหมไว้ถึงเวลาต้องเปิดแล้ว ต้องรื้อทั้งหมด

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์แผ่นดินประเทศไทย เปิดเผยว่า ในฐานะพรรครักษ์แผ่นดินป่าฯ สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ เพื่อตรวจสอบบริเวณที่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปแล้ว และบริเวณที่คาดว่ามีการบุกรุกไปออกโฉนด ตั้งแต่บริเวณตำบลเนินหอมไปถึงอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียกหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อไป

นายดำรงค์ กล่าวอีกว่า อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญ เพราะอุทยานฯ เขาใหญ่ เป็นพื้นที่มรดกโลก แต่กลับนำไปออกโฉนดได้ อีกทั้งที่ผ่านมาไทยเคยชี้แจงมาตรการในการดูแลพื้นที่อย่างสวยงาม แต่วันนี้กลับมีการบุกรุก จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วง และคณะกรรมการมรดกโลก อาจนำเรื่องสถานะมรดกโลกในภาวะอันตรายของอุทยานฯ เขาใหญ่ กลับมาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ตนได้เรียกร้องต่อรัฐบาลไปแล้วว่า ขอให้ตั้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ และชี้แจงให้ประชาชนทราบ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า จะดำเนินการหรือไม่

จัดนิทรรศการ รวมพลังสู้ฝุ่น

ชาวบ้านยังจุดไฟเผาป่าทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 27 ม.ค. เกิดเหตุไฟไหม้ป่าดอยพระบาท ริมถนนสายลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ทำให้เกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า We love the King เฮา ฮัก ม่อน พญาแช่ลำปาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟของกรมป่าไม้ และหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำกำลังเดินขึ้นไปบนภูเขาสูงชันยอดดอยพระบาท เพื่อดับไฟอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังคงเกินมาตรฐานเข้าสู่วันที่ 28 แล้ว ค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่สถานีตรวจวัดบ้านท่าสี่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ วัดค่าได้ 217 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.)

สำหรับแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นจิ๋วเมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 28 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5” นายฯ สาธิตใส่หน้ากากอนามัยแบบถูกต้อง พร้อมกล่าวว่า วันนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขแจกหน้ากากให้ประชาชน และควบคุมไม่ให้ราคาแพงเกินไป เพราะเกรงผู้ขายจะฉวยโอกาสขึ้นราคา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดควันและฝุ่น PM 2.5 ว่าเจ้าหน้าที่เร่งรณรงค์กันอยู่ ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น แต่ชาวบ้านยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องเผา เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าต้องทำอะไรไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และยืนยันว่าอำนาจการตัดสินใจยังเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้การให้คำแนะนำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อถามว่าต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษ หากพบว่าเผาต้องดำเนินคดีเพราะผิดกฎหมาย

ด้านนายสุริยะ จิ๊งรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำมาตรฐานบังคับให้รถจักรยานยนต์ต้องเข้ามาตรฐานยูโร 4 คิดว่าจะเริ่มบังคับได้ตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ ขณะนี้ยังมีปัญหาที่กระทรวง

พลังงานยังไม่พร้อมเนื่องจากต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิตของโรงกลั่น ส่วนวันที่ 29 ม.ค.นี้ จะลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาปล่อยฝุ่นจำนวนมาก หากพบว่าโรงงานใดมีค่าเกินมาตรฐานจะสั่งให้ปิดโรงงานทันทีและจะอนุญาตให้เปิดเมื่อมีการแก้ไขแล้ว หลังจากนั้นจะไปตรวจสอบที่ จ.สระบุรี และ จ.ระยอง เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมาก

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวว่า มาตรการสำคัญเพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่นสาเหตุหลักมาจากการคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่งแจ้ง และการก่อสร้างอุตสาหกรรม ขณะนี้ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา และเชียงราย เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ พร้อมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา ตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ (กพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 16-41 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มก./ลบ.ม.) ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 7 พื้นที่ใน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน และพะเยา

ด้านนายมงคล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด รวม 109 อำเภอ 599 ตำบล 5,125 หมู่บ้าน-ชุมชน แยกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือแล้ว



▲ สวมหน้ากาก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ทดสอบหน้ากากป้องกันฝุ่นระหว่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ “รวมพลังสู้ฝุ่น PM2.5” ที่ทำเนียบรัฐบาล

มท.1จ่อใช้ยาแรงสู้ฝุ่นพิษเหนืออ่วม!เจอวิกฤติ7จุด

ภาคเหนืออ่วม ฝุ่นพิษ PM2.5 ลามเข้าขั้นวิกฤติสีแดง 7 จุด ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้นแต่อากาศยังดี “บึกป้อม” ลั่นเจอใครเผาป่าก็ต้องจับกุมดำเนินคดี ด้านอธิบดีกรมป่าไม้สั่งตั้ง “วอร์รูม” ▶▶ ต่อ : ฝุ่นพิษ -หน้า 11

ฝุ่นพิษ

ติดตามพวกลักลอบเผาป่า ขณะที่มท.1 เตรียมใช้ยาแรง สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แก้ปัญหาฝุ่นตามสถานการณ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 16 - 41 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชน

สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับวิกฤติสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 7พื้นที่ สูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 189 มก./ลบ.ม. ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ 141 มก./ลบ.ม. ต.พระบาท อ.เมือง 135 มก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะอ.แม่เมาะ 118 มก./ลบ.ม. ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 146 มก./ลบ.ม. ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน 111 มก./ลบ.ม. ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา 103 มก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่ สีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 29 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14155

หน้า: 1 (บนขวา), 11

Col.Inch: 71.79

Ad Value: 107,685

PRValue (x3): 323,055

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: มท.1 จ่อใช้ยาแรงสู้ฝุ่นพิษเหนืออวม! เจอวิกฤติ 7 จุด

ต่อสุขภาพ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50 มกก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 67 มกก./ลบ.ม.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่า ปกติเรามีมาตรการสำคัญที่จะไปลดแหล่งกำเนิดฝุ่น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่งแจ้ง และการก่อสร้างอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาก็มีการบังคับใช้กฎหมาย แต่ตนมองว่ายังเป็น การปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรับ เช่น การตรวจรถควันดำ รถที่ไม่ผ่านการตรวจก็จะถูกพ่นสีไม่ให้ใช้ สมมติว่ารถผ่านการตรวจเข้าไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของ กทม.เป็นจำนวนมากจนเกิดรถติด ต่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ยังคงเกิดปัญหา PM2.5 ได้อยู่ดี จึงคิดว่าในบางช่วงเวลาต้องจำกัดการใช้รถประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ให้ผ่านเข้าไปใน กทม. ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมให้อำนาจผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด พิจารณาความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้มาตรการเข้มข้นในเรื่องใดบ้าง รวมถึงจะต้องมีการตรวจตราสถานที่ก่อสร้างไม่ให้มีฝุ่นฟุ้ง อีกทั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมีการป้องกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปตรวจตรา

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ส่วนที่เป็นสาเหตุหลักในปัจจุบันคือการเผาในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จ.ลำปาง ซึ่งมีการจุดไฟเผาจริง แต่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกที่จังหวัดน่าน แพร่ และพะเยา จากการติดตามก็พยายามจับผู้ที่จุดไฟเผา แต่สิ่งที่ยากคือการดับไฟ เพราะบางพื้นที่เข้าถึงได้ยาก นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่ามีฝุ่นมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็ต้องมีการประสานเพื่อนบ้าน เบื้องต้นในส่วนของ การดูแลประชาชน ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วย ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดูแลประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดซื้อจัดหาเพื่อช่วยเหลือ พร้อมกับให้คำแนะนำการใช้ชีวิตเมื่อค่าฝุ่นละอองสูงขึ้น